

**TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN
CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1186/TB-TCTTKĐA

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận họp giao ban Tổ Công tác Đề án 06
của Chính phủ tháng 02/2024**

UBND TỈNH KHÁNH HÒA	
Số: 1223	ĐẾN
Ngày: 29/2/24	Chuyển: C. Nguyễn
Số và ký hiệu HS:	

Ngày 20/02/2024, tại Trụ sở Bộ Công an (30 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tổ chức cuộc họp tháng 02/2024. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ngành; các đồng chí thành viên Tổ công tác (Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ban Cơ Yếu Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương; Bộ Giao thông vận tải), đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cùng các cán bộ có liên quan.

Từ sau Hội nghị Giao ban Tổ Công tác tháng 01/2024, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06/CP, ý kiến chỉ đạo kết luận của đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác tại Hội nghị Giao ban Tổ Công tác Đề án 06 tháng 01/2024, đến nay đã đạt được một số kết quả nổi bật như: ⁽¹⁾ Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 và Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; ⁽²⁾ Trong tháng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành chi trả qua tài khoản 862 tỷ đồng cho thêm 236.690 người được hưởng ASXH; ⁽³⁾ Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng giải ngân cho hơn 900 nghìn người vay tín chấp qua chấm điểm khả tín từ việc ứng dụng dữ liệu dân cư với số tiền 7 tỷ; ⁽⁴⁾ Triển khai 05 nhóm cho UBND thành phố Hà Nội, điển hình: triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội với 450 nghìn hồ sơ tiếp nhận được truyền lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Triển khai sử dụng máy quét thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc từ ngày 09/02/2024, đảm bảo an ninh trật tự, văn minh, minh và nhanh chóng, thu về cho ngân sách nhà nước 627 triệu đồng; ⁽⁵⁾ Công bố 08 tiện ích trên VneID; ⁽⁶⁾ 08 bộ ngành và 63 địa phương đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP năm 2024...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những nhiệm vụ chưa được giải quyết triệt để. Tổng số nhiệm vụ chậm muộn tính đến tháng 01/2024 (ngày 21/01/2024): 27 nhiệm vụ (20 nhiệm vụ tồn từ 2023 chuyển sang, 07 nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 01/2024). Tổng số nhiệm vụ chậm muộn tính đến tháng 02/2024: 30 nhiệm vụ. Trách nhiệm thuộc các Bộ: Lao động,

Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tổng số nhiệm vụ phải thực hiện đến hết tháng 03/2024: 46 nhiệm vụ (30 nhiệm vụ tồn từ tháng 02/2024 chuyển sang, 16 nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 3). Trong đó 13 nhiệm vụ thuộc nhóm Pháp lý, 17 nhiệm vụ thuộc nhóm Hạ tầng, 02 nhóm nhiệm vụ thuộc nhóm An ninh an toàn, 10 nhiệm vụ thuộc nhóm Dữ liệu, 04 nhiệm vụ thuộc nhóm Nguồn lực. Việc không hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên nguy cơ khiến người dân, doanh nghiệp không được hưởng thụ những tiện ích đã công bố. Thậm chí, các nhiệm vụ chậm muộn gây khó khăn, cản trở các nhiệm vụ khác của các bộ, ngành liên quan, kéo theo việc không hoàn thành được các nhiệm vụ của Đề án năm 2024 và nguy cơ không hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2025

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP tháng 02/2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đã có 10 ý kiến phát biểu báo cáo tham luận về các nội dung về triển khai Đề án 06/CP

Vì vậy, để đảm bảo Đề án 06 được thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác đã kết luận **03 nhóm vấn đề lớn**, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo triển khai:

Các bộ, ngành (08 đơn vị đã ban hành Kế hoạch, 14 đơn vị chưa ban hành Kế hoạch) tiếp tục bám sát nội dung Chỉ thị 04; kết luận của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 khẩn trương rà soát chỉnh lý, bổ sung xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để tập trung triển khai ngay (xin gửi kèm phụ lục chi tiết đánh giá các vấn đề còn thiếu sót đối với Kế hoạch của các bộ, ngành). Đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, phải có lộ trình cụ thể, cam kết thời gian hoàn thành. Tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện, kết quả gửi về Cơ quan thường trực (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 28/02/2024 để tập hợp, báo cáo Tổ công tác.

Thường trực Tổ Công tác rà soát, nêu rõ các nhiệm vụ cần bổ sung để các bộ, ngành, địa phương bám sát, chỉnh lý, hoàn thiện kế hoạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng. Đối với UBND thành phố Hà Nội bám sát Kế hoạch số 44/KH- UBND ngày 01/02/2024 đã triển khai, cần đề xuất các bộ, ngành hướng dẫn nội dung nào, tập hợp gửi về Tổ Công tác trước ngày 23/02/2023 để đề xuất

2. Triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo 05 nhóm, đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác đề nghị:

2.1. Về pháp lý

(1) Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng 01 mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh lãng phí. Hoàn thành tài liệu hướng dẫn trong Quý I/2024 và tổ chức triển khai thí

điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh và báo cáo kết quả *trong năm 2024* trước khi nhân rộng.

(2) Bộ Tư pháp (Thường trực Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật) tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06/CP, kết quả hoàn thành *trong tháng 3/2024*. Các bộ, ngành, địa phương giao đơn vị phụ trách pháp chế phối hợp đơn vị thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị chuyên môn thường xuyên thực hiện rà soát, xây dựng văn bản pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06/CP.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật bố trí lịch làm việc với từng bộ, ngành để thống nhất lộ trình trong việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến 19 Nghị quyết chuyên đề thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành (*bắt đầu từ ngày 26/02/2024*). Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo kết quả làm việc với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/03/2024. Đồng thời, các bộ, ngành thường xuyên công bố các thủ tục hành chính đã cắt giảm, chưa cắt giảm và lộ trình cụ thể để mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

(3) Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Công văn số 1552 và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, *hoàn thành trong tháng 3/2024*; Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các hạng mục đầu tư đã phù hợp hay chưa, đảm bảo đầu tư “đúng, trúng” không dư thừa, chồng lấn, bám sát theo hướng dẫn về thành phần của Khung kiến trúc 3.0 của Bộ Thông tin và Truyền thông khi các bộ, ngành, địa phương có yêu cầu. *Thực hiện thường xuyên*.

Đồng thời, khẩn trương sửa Nghị định 130/NĐ-CP về chữ ký số và nghị định 49/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ viễn thông cho phép sử dụng thông tin danh tính điện tử, thông tin xác thực trong thẻ Căn cước công dân gắn chip để cấp chữ ký số và đăng ký sim, dịch vụ viễn thông. *Hoàn thành trong tháng 02/2024*

Hướng dẫn, đôn đốc, tập hợp ý kiến của bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn lưu trữ, quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống trong và ngoài nước (phục vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia). *Phải hoàn thành trong tháng 3/2024*.

(4) Bộ Nội vụ quan tâm, chỉ đạo Sở Nội vụ các địa phương đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 04 hiệu quả, đảm bảo thực hiện vấn đề trong giải quyết các thủ tục hành chính, không để gây mất niềm tin của người dân.

2.2. Về dịch vụ công

(1) Đối với nhiệm vụ ban hành danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan bám sát theo lộ trình, *hoàn thành trong tháng 02/2024*.

(2) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an làm việc, đơn đốc 08 đơn vị (*Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp, Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính*) hoàn thiện cung cấp 13/53 dịch vụ công thiết yếu trong tháng 4/2024.

(3) Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí...), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước. *Hoàn thành trong tháng 3/2024.*

(4) Các bộ ngành khẩn trương tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập công dịch vụ công và làm sạch dữ liệu tài khoản trên công dịch vụ công, *chậm nhất đến 01/7/2024* theo Nghị định 59/NĐ-CP.

(5) Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các địa phương chỉ đạo đưa vào sử dụng ngay với các dữ liệu đất đai, dữ liệu hộ tịch và dữ liệu ngành lao động đã được số hóa, làm sạch với cơ sở dữ liệu dân cư để cắt giảm các thủ tục hành chính cho người dân, tránh lãng phí, báo cáo kết quả trong tháng 2/2024 và có lộ trình hoàn thành tiếp theo.

(6) Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đại học Bách Khoa) xây dựng công cụ để người dân phản ánh và đánh giá các DVC, *hoàn thành trong tháng 3/2024.*

2.3. Về nguồn lực thực hiện Đề án

(1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đại học Bách khoa), Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng vào Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao.

(2) Bộ Nội vụ phối hợp Thường trực Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan rà soát, cắt giảm các chứng chỉ gắn với chức danh của cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thí điểm tại chương trình đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia và hướng tới triển khai trên toàn quốc *trong năm 2024.*

(3) Bộ Tài chính: Nghiên cứu cách làm của UBND Thành phố Hà Nội trong việc chủ động sử dụng ngân sách thường xuyên bố trí kinh phí triển khai Đề án 06/CP để thông báo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương học tập và triển khai trên địa bàn.

Bộ Tài chính Đầu tư hạ tầng công nghệ cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(4) Để thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải trình quy định của Luật Đầu tư công tại Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024, các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ:

- Bộ Tài chính: ⁽¹⁾ Bộ Tài chính khẩn trương tổ chức buổi làm việc với các bộ ngành có liên quan để lấy ý kiến và có biên bản thống nhất về nội dung Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, theo trình tự, thủ tục rút gọn bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (*hoàn thành trong tháng 02/2024*). Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xem xét, chỉ đạo, trước khi trình Chính phủ xem xét và trình xin Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành *trong tháng 4 năm 2024*; ⁽²⁾ Rà soát, lập phương án phân bổ tiếp các khoản chi của ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ đầu năm cho các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định *trong tháng 3 năm 2024*, giao dự toán cho các bộ, cơ quan thực hiện.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc UBND các địa phương báo cáo tình hình bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên *trước 15/3/2024*. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai *trước 20/3/2024*. Hoàn thiện báo cáo, phương án xử lý, hỗ trợ địa phương theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ *trong tháng 3/2024*.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các địa phương rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 2024 của các dự án *trong tháng 02/2024*, tổng hợp, đề xuất kinh phí cho các đơn vị.

2.4. Về nhóm phát triển kinh tế, xã hội, phát triển công dân số, kết nối, chia sẻ, tạo lập dữ liệu dùng chung

(1) Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện đối soát, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu

tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. *Hoàn thành trước 31/03/2024.*

(2) Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu ứng dụng giải pháp chấm điểm khả tín trong hoạt động cho vay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, bảo đảm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(3) Bộ Tư pháp: khẩn trương hoàn thiện hạ tầng công nghệ đối với Hệ thống Hộ tịch điện tử; thực hiện đưa dữ liệu tư pháp đã số hóa và khai thác, sử dụng (đối với các đơn vị đã hoàn thành số hóa) phục vụ cắt giảm giấy tờ, thủ tục. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện số hóa, tái sử dụng dữ liệu hộ tịch, *hoàn thành trên cả nước trong năm 2024.*

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Công an triển khai thí điểm giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi nhân rộng toàn quốc. *Hoàn thành trong Quý I/2024.*

(4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money,...) từ ngân sách nhà nước, thực hiện thường xuyên, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời (*thực hiện thường xuyên*).

(5) Về vấn đề tích hợp các giấy tờ trên VNeID: ⁽¹⁾ Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo ổn định, không giới hạn các dịch vụ tích hợp thông tin về Bảo hiểm y tế, lịch sử khám chữa bệnh, Quá trình đóng bảo hiểm xã hội (*thực hiện thường xuyên*). ⁽²⁾ Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo thông suốt đường truyền, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống định danh, xác thực điện tử với BHXH Việt Nam và các Bộ ngành, đơn vị khác (*thực hiện thường xuyên*).

(6) Về việc triển khai giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà:
- Bộ Xây dựng Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khẩn trương hoàn thành Hướng dẫn các địa phương thực hiện thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. *Hoàn thành trong tháng 5/2024*; Đánh giá, sửa đổi các quy định tại Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà. *Hoàn thành trong Quý I/2024*;

- Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đánh giá, sửa đổi Nghị định số 91/2005/NĐ-CP quy định về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

- Phục vụ xây dựng địa chỉ số quốc gia: ⁽¹⁾ Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ số quốc gia. ⁽²⁾ Bộ Công an phối hợp nghiên cứu, đề xuất tổ chức triển khai giải pháp xây dựng dữ liệu địa chỉ quốc gia trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID. Hoàn thành trong Quý II/2024.

2.5. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị sơ kết triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg:

(1) Các bộ, ngành, thành viên tổ công tác và UBND các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 10 tháng triển khai Chỉ thị số 18 (gửi Bộ Tài chính) và Công văn 452 về giải quyết các điểm nghẽn của Đề án 06 (gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(2) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công thương chuẩn bị tổng thể Chương trình sơ kết Chỉ thị 18/CT-TTg. Trong đó, giao các bộ, ngành triển khai và báo cáo gửi về cơ quan thường trực về triển khai Chỉ thị 18 (Bộ Tài chính) đối với các nhiệm vụ sau:

- Bộ Tài chính đánh giá trong việc hoàn tất sửa đổi chính sách, pháp luật về thuế liên quan đến thương mại điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính, thu gọn đầu mối kê khai, tăng cường triển khai các giải pháp thu thuế tại nguồn, chống thất thu thuế, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ số xuyên biên giới.

- Bộ Công Thương đánh giá kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý thuế, hải quan và các công tác quản lý nhà nước khác theo yêu cầu của Chính phủ. Đánh giá việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường công tác quản lý thuế đối với các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử trong nước. Đánh giá việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể của hoạt động thương mại điện tử tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá việc hoàn thành sửa đổi các văn bản pháp luật về viễn thông, Internet, quảng cáo trên môi trường mạng, quản lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ số đảm bảo tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên môi trường điện tử.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá: ⁽¹⁾ công tác phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong việc thiết lập cơ chế quản lý, giám sát

các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định pháp luật liên quan. ⁽²⁾ Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Về nhóm nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 175 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia:

(1) Đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 175, trong đó xác định rõ lộ trình triển khai, đầu mỗi đơn vị chủ trì gửi về Bộ Công an (qua Thư ký Tổ công tác) để tập hợp, báo cáo Chính phủ *trước ngày 23/02/2024*.

(2) Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia do đơn vị mình chủ trì tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. *Hoàn thành trước ngày 23/02/2024*.

(3) Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định Dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. *Hoàn thành trước ngày 23/02/2024*.

(4) Bộ Công an

- Tiếp tục khảo sát nhu cầu của các đơn vị, tập hợp báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất *trong tháng 02/2024*.

- Khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng Luật dữ liệu, đảm bảo được thông qua tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (*dự kiến tháng 5/2025*).

(5) Đề nghị các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng báo cáo tổng kết thi hành các văn bản pháp luật có quy định về dữ liệu và gửi về Bộ Công an để tổng hợp; gửi kết quả khảo sát một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Công văn số 330/BCA-C06 của Bộ Công an. *Hoàn thành trước ngày 23/02/2024*.

4. Năm 2024 tập trung toàn lực thực hiện các nội dung là nền tảng thúc đẩy Đề án 06 trong năm 2024, tiến tới khẳng định kết quả năm 2025 của Đề án 06/CP, cụ thể:

(1) Dịch vụ công toàn trình, Dịch vụ công liên thông (theo 05 nhóm);

(2) Sơ kết 01 năm và giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30/05/2023 (liên quan đến 07 bộ, ngành);

(3) Số hóa, tái sử dụng, tạo lập dữ liệu dùng chung (số hóa dữ liệu đất đai, tư pháp – hoàn thành đưa vào sử dụng dữ liệu đã số hóa; dữ liệu lao động – tập trung dữ liệu các trường đào tạo nghề triển khai chợ việc làm gắn với quản lý thất nghiệp);

(4) Định danh, số nhà gắn với thửa đất (đánh số nhà và địa chỉ số);

(5) Định danh doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Quản lý người lao động và thị trường lao động trên VneID;

(6) Thúc đẩy mạnh mẽ triển khai Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

5. Đề nghị cơ quan thường trực Tổ Công tác Đề án 06 (*Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ*) trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành, địa phương để bổ sung nội dung Kế hoạch của từng bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chúng ta quyết tâm cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thiện về pháp lý, xây dựng niềm tin cho người dân, xã hội. Triển khai “chiến dịch” tuyên truyền để người dân nắm được và đồng thuận...

6. Đề nghị bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, địa phương mình trong năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng.

Đề nghị các bộ, ngành liên quan tập trung triển khai. Giao Thường trực Tổ Công tác 06 (*Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ*) theo dõi chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện của các bộ, ngành thành viên và các địa phương.

Thư ký Tổ công tác xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác để các Bộ, ngành, thành viên Tổ công tác và UBND các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng BCA, Tổ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ phó TCT (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng BCA, Tổ phó TTTCT (để báo cáo);
- Các Đ/c Thành viên Tổ công tác (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ Công an (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT (C06-TTDLDC).



THƯ KÝ TỔ CÔNG TÁC

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
Đại tá Vũ Văn Tấn